



# ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า  
คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

# สาร สาธารณสุขอุทัยธานี



ใกล้ชิดชาวอุทัย ห่วงใยสุขภาพ

ปีที่ 8 ฉบับที่ 12 เดือนพฤศจิกายน 2554

ผลิตโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเผยแพร่ข่าวสารในแวดวงคนสุขภาพของจังหวัดอุทัยธานี



## อุทัยธานี ใช้กระบวนการ SRM แก้ปัญหาหลังน้ำลด





## ทุกทิศ ทัวอุทัย



นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้อำนวยการจังหวัดอุทัยธานี มอบเป้บรรจุอุปกรณ์การทำงานช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดให้แก่ อสม. ที่จะลงพื้นที่น้ำท่วม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี



นพ.ประดิษฐ์ วินิจจะกุล รับผิดชอบตรวจราชการสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ในสภาวะน้ำท่วม ลงพื้นที่พบ อสม. ที่จะร่วมฟื้นฟูสุขภาพในพื้นที่น้ำท่วม ที่ รพ.สต.ท่าซุง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554



นพ.พูลลธิ์ ศิตติสาร เป็นวิทยากรในการจัดทำกระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. เพื่อแก้ไขปัญหาหลังน้ำลดอย่างมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 54 ที่ สสจ.อุทัยธานี



นพ.พูลลธิ์ ศิตติสาร นพ.สสจ.อุทัยธานี และ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตนคสวรรค์ ร่วมให้ความรู้แก่แกนนำเสริมสร้างพลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุทัยธานี ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 เมื่อวันที่ 17-18 พ.ย. 54



รพ.อุทัยธานี จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระมารดาแห่งวงการพยาบาล โดยหลังจากเสร็จพิธีพยาบาลส่วนหนึ่งได้ลงพื้นที่น้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 54



นางสาววนิดา กิตติกรรมสกุล รอง นพ.สสจ.อุทัยธานี ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบความช่วยเหลือจากกลุ่มทันตแพทย์ภาคเหนือจากจังหวัดเชียงใหม่สู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ สสจ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 54



ล้างเท้าทุกครั้งเมื่อขึ้นจากย่ำน้ำ เพื่อป้องกันโรคฉี่หนู





## อุทภัยธานี ใช้กระบวนการ SRM แก้ปัญหาล้างน้ำลด

นายแพทย์พูลลธิธี คีตติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทภัยธานี เปิดเผยว่า จากการที่ในขณะนี้ระดับน้ำที่เคยเอ่อท่วมได้ลดระดับลง ทำให้ต้องมีการปรับบทบาทการดำเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัย เข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูเยียวยาทั้งด้านกายภาพและด้านของสภาวะจิตใจ จังหวัดอุทภัยธานีตระหนักว่าการแก้ไขปัญหาล้างน้ำลดต้องตรงจุดต่อความต้องการของพื้นที่ประสบภัย ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเอง

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทภัยธานีจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่น้ำท่วมทั้ง 10 ตำบล ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2554 สำหรับกระบวนการจัดทำแผนฟื้นฟู ใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM : Strategic : Route Map) เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ทุกเครือข่ายในชุมชนเข้ามาร่วมไม่ร่วมมือกันฟื้นฟูสุขภาพคนในชุมชนของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและมีเส้นทางที่จะร่วมกันดำเนินไปอย่างถูกต้องชัดเจน อีกทั้งสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับงานด้านสุขภาพของพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมได้ต่อไป



# 2 ธันวาคม 2554 มหกรรมสุขภาพวิถีอุทภัย ประกาศภารกิจสุขภาพเพื่อคนอุทภัยธานี

นายแพทย์พูลลธิธี คีตติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทภัยธานี เปิดเผยว่า จากการที่ในขณะนี้สภาวะน้ำท่วมได้คลี่คลายลงและจะเข้าสู่ปกติในเร็ววัน ทำให้การดำเนินงานสาธารณสุขของจังหวัดอุทภัยธานีต้องมีการปรับบทบาท เข้าสู่แผนการปฏิบัติงานปกติที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้แล้ว โดยจังหวัดอุทภัยธานีตระหนักว่าการแก้ไขปัญหาล้างน้ำลดต้องตรงจุดต่อปัญหาหรือความต้องการของพื้นที่ ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเอง

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทภัยธานีและหน่วยงานเครือข่ายจึงร่วมกันจัดงานมหกรรมสุขภาพเพื่อคนอุทภัยธานีขึ้น โดยในวันดังกล่าวจะให้กลุ่มงานผู้รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในแต่ละด้านร่วมกันนำเสนอเนื้อหาของงานและบทบาทของประชาชนกลุ่มเป้าหมายแจ้งต่อประชาชนเอง ตามประเด็นสุขภาพที่สำคัญประกอบด้วย

- ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค
- ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ
- ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และองค์กร
- ประเด็นอื่นที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาสุขภาพ เช่น เทคโนโลยี นวัตกรรม เป็นต้น

โดยให้อิสระในการเลือกใช้วิธีการนำเสนอที่หลากหลายเพื่อทำให้กระบวนการสุขภาพเชื่อมต่อเข้าสู่ประชาชนผู้เป็นเป้าหมาย ซึ่งเชื่อว่าจากการจัดมหกรรมประกาศภารกิจสุขภาพเพื่อคนอุทภัยธานีนี้จะได้สร้างความเข้าใจและได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาล้างน้ำลดอย่างเป็นรูปธรรมและมีเส้นทางที่จะร่วมกันดำเนินไปอย่างชัดเจน อีกทั้งสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับภารกิจด้านสุขภาพของจังหวัดอุทภัยธานีได้ต่อไป







# เล่าเรื่องด้วยภาพ



"BIG CLEANING DAY"  
 อนามัยพื้นฟู  
 กาง-สุขใจ-สุขสิ่งแวดล้อม  
 พื้นฟูสุขภาพชุมชนตำบลเกาะเทโพ ปัง  
 ส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเทโพ CU



กิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพชุมชนหลังน้ำลดตลอดเดือนพฤศจิกายน 2554  
 ได้ดำเนินไปในทุกตำบลของพื้นที่น้ำท่วม ขณะเดียวกันสถานบริการสาธารณสุข  
 ก็เป็นที่ๆ ต้องรีบฟื้นฟูให้กลับมาทำหน้าที่ได้ตามปกติโดยเร็ว  
 ภาพจาก รพ.สต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี

## หนาว ต่อ แล้ง



เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนและพยากรณ์ได้ยากสำหรับ  
 สภาพอากาศในวันต่อไปหรือในเดือนต่อไป เพราะสภาวะโลกร้อน  
 ที่คนเราเคยคิดว่ายังอีกนานไกลนั้นเริ่มส่งผลชัดเจนขึ้น และเท่าที่  
 ได้รับรู้มาว่ามันจะแสดงออกในลักษณะของเหตุการณ์-ภาวะอากาศ  
 ที่หลากหลาย บางที่อาจมีพายุหมุนขนาดใหญ่ บางที่อาจเกิด  
 ฝนตกน้ำท่วม บางที่เกิดภัยแล้ง บางที่มีหิมะตกอย่างไม่เคยเกิด  
 มาก่อน หรือแม้แต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศ  
 ญี่ปุ่นที่ผ่านมา ก็มีนักวิทยาศาสตร์บางท่านผูกโยงให้เกี่ยวกับ  
 โลกร้อนด้วยเหมือนกัน

แต่ควรจะมองในพื้นที่แคบลงแค่เพียงจังหวัดอุทัยธานี  
 ของเรา ขณะที่อำเภอเมืองถูกน้ำเหนือป่าเข้าท่วมอย่างหนัก  
 เป็นประวัติการณ์ แต่ในอำเภออื่นๆ โดยเฉพาะในโซนตะวันตก  
 กลับออกอากาศว่าจะแห้งแล้ง ซึ่งหากเป็นจริงดังนี้ความแล้งก็

น่าต่อเนืองไปอีกนานหลายเดือน อย่างน้อยก็สองสามเดือนนั้นแหละ  
 จึงจะเริ่มมีฝน แต่ที่แน่ๆ คือขณะนี้อากาศเริ่มเย็นลงเป็นการเข้าสู่  
 ฤดูหนาว แล้วก็ร้อนจึงเรียกว่าหนาวต่อแล้ง

ชาวสาธารณสุขก็ต้องจับจ้องมองแต่ปัญหาโรคภัย  
 และต้องผนวกเข้ากับการพยากรณ์อากาศด้วยให้ได้จึงจะเรียก  
 ได้ว่าแจ้ง ต้องป้องกันควบคุมโรคให้รอบมิด ที่ต้องจับตามอง  
 ในช่วงนี้ก็มียูหลายโรคที่หากเกิดขึ้นในพื้นที่แล้วพูดได้ว่าเหนื่อย  
 และหนักแน่นอน อย่างเช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ปอดบวม  
 โรคท้องร่วง โรคมือเท้าปากเปื่อย และไข้เลือดออกขาประจำ  
 เราหมกมุ่นทุ่มเทอยู่กับปัญหาน้ำท่วมมาเสียนานเกือบสามเดือน  
 จึงขอประกาศให้ก้าวสู่โลกแห่งความเป็นจริงเป็นตัวตนของพวกเรา  
 และร่วมมือร่วมแรงกันก้าวผ่านไปให้ได้อย่างสวยงาม...นะจ๊ะ